



SỐNG KHỎE HƠN, LÂU HƠN,
HẠNH PHÚC HƠN

aia.com.vn | 028 3812 2777

Tài liệu này chỉ mang tính tham khảo và không phải là hợp đồng bảo hiểm.
Các Chi tiết về quyền lợi bảo hiểm được quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm Bảo hiểm AIA-CARE Chi Phí Y Tế Do Tai Nạn (được phê chuẩn theo Công văn số 12791/BTC-QLBH ngày 09/11/2021 của Bộ Tài Chính).



BẢO HIỂM CHI PHÍ Y TẾ DO TAI NẠN

VIỆN PHÍ ĐANG LÀ MỘT TRONG NHỮNG MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY

Với nhịp sống đô thị hiện đại, việc di chuyển thường xuyên dẫn đến tai nạn giao thông không ngừng gia tăng, nguy cơ nằm viện điều trị đã trở thành mối quan tâm hàng đầu.

Khi ấy, những chi phí nằm viện, phẫu thuật sẽ được chi trả từ đâu?

Hãy cùng AIA Việt Nam lựa chọn giải pháp hỗ trợ tài chính cho bạn khi phải nhập viện để điều trị, cùng bạn hướng đến một cuộc sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

Quy trình nhanh chóng trên nền tảng trực tuyến

Hợp đồng phát hành ngay khi nộp hồ sơ.



Linh hoạt lựa chọn giải pháp bảo vệ

Khách hàng được hoàn toàn chủ động lựa chọn Số tiền bảo hiểm (STBH) và các quyền lợi phù hợp với nhu cầu bảo vệ của cá nhân.



Chi trả 100% STBH/ ngày

Khi khách hàng nằm viện do Tai nạn, không giới hạn số ngày.



Chi trả 300% STBH/ ngày

Khi khách hàng nằm viện do Tai nạn tại Khoa Chăm Sóc Đặc Biệt (ICU), tối đa 60 ngày cho một năm hợp đồng.



Chi trả 500% STBH/ mỗi lần phẫu thuật

Khi khách hàng phẫu thuật theo chỉ định của bác sĩ.



QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

● QUYỀN LỢI CƠ BẢN

Hỗ trợ chi phí nằm viện do Tai nạn (không giới hạn số ngày trong một năm)

MỖI NGÀY

100% STBH

● QUYỀN LỢI MỞ RỘNG

Khách hàng có thể yêu cầu tham gia thêm một hoặc nhiều Quyền lợi mở rộng nếu đã tham gia Quyền lợi cơ bản.

Hỗ trợ chi phí nằm viện do Tai nạn khi nằm Khoa Chăm Sóc Đặc Biệt (ICU), tối đa 60 ngày/ năm hợp đồng

MỖI NGÀY

300% STBH

Hỗ trợ chi phí Phẫu thuật

MỖI LẦN PHẪU THUẬT

500% STBH

Lưu ý: Cho mỗi lần nằm viện điều trị và tính trên một ngày nằm viện, Khách hàng sẽ được chi trả quyền lợi cao nhất trong các Quyền lợi (cơ bản và mở rộng) nêu trên, ngoại trừ Quyền lợi Phẫu thuật.

AI CÓ THỂ THAM GIA?

Tuổi tham gia:
18 - 50 tuổi

Định kỳ đóng phí:
Năm

NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

AIA Việt Nam sẽ không chi trả Quyền lợi bảo hiểm cho việc nhập viện và/hoặc phẫu thuật nếu việc nhập viện và/hoặc phẫu thuật đó có liên quan đến các trường hợp sau:

- Cố ý gây Thương tích cho bản thân trong trạng thái tinh táo hoặc mất trí hoặc các Thương tích phát sinh từ hành động của Người được bảo hiểm trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi rượu, bia, chất ma túy; hoặc
- Thương tích phát sinh do Người được bảo hiểm có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật; hoặc
- Hành vi gian lận bảo hiểm.

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Cơ sở y tế: là một cơ sở khám chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp giấy phép hoạt động hợp pháp. Cơ sở y tế không bao gồm trạm y tế cấp xã, phòng hoặc tương đương, trạm xá, bệnh xá.

Điều trị nội trú: là việc điều trị y tế mà Người được bảo hiểm phải nhập viện và nằm điều trị từ 18 giờ liên tục tại Cơ sở y tế theo chỉ định của Bác sĩ.

Phẫu thuật: là một phương pháp y khoa để điều trị Thương tích do những yêu cầu cần thiết và hợp lý về mặt y khoa được chỉ định và thực hiện bởi Bác sĩ có chuyên môn phù hợp và được thực hiện trong Phòng phẫu thuật. Tất cả các Phẫu thuật được thực hiện bằng cách gây tê tại chỗ hoặc phục vụ cho mục đích chẩn đoán bệnh sẽ không được hiểu là Phẫu thuật theo định nghĩa này.

Khoa chăm sóc đặc biệt (ICU): là một bộ phận của Cơ sở y tế và phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- được thành lập để chăm sóc và điều trị đặc biệt; và
- dành riêng cho các bệnh nhân trong điều kiện nguy kịch, cần sự theo dõi và kiểm tra y tế liên tục của Bác sĩ; và
- được trang bị các thiết bị, thuốc, phương tiện khác cần thiết cho việc cứu sống bệnh nhân một cách nhanh chóng; và
- không phải là phòng hậu phẫu hoặc phòng cấp cứu.

Số tiền bảo hiểm: là số tiền mà Khách hàng đã chọn làm căn cứ để chi trả các quyền lợi bảo hiểm.